



# บันทึกข้อความ

รองปลัดฯ อัครตม  
รับที่ 1715  
วันที่ 19 เม.ย.

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหารอัตรากำลัง โทร. ๒๕๔๓

ที่ กค ๐๒๐๕.๒/ ๗๐๕

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรับนิสิตและนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน (MOF Internship Program ๒๐๒๔)

เรียน รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร

## ความเป็นมา

๑. คณะกรรมการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีข้อเสนอแนะในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) โดยให้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษามาฝึกงานกับหน่วยงาน เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังคนโดยไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (เอกสารแนบ ๑)

๒. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.) ได้สำรวจความต้องการของหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) และ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง (สร.กค.) เพื่อรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้าฝึกงาน โดยมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์รับนักศึกษาฝึกงานในคณะหรือสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในภารกิจงานของหน่วยงาน รวมจำนวน ๙ คน (เอกสารแนบ ๒)

๓. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สป.กค.) ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๒๐๕.๒/๓๕๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อแจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (MOF Internship Program ๒๐๒๔) โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๓)

## ข้อเท็จจริง

๑. นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ส่งใบสมัครเข้าร่วมฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมจำนวน ๔๓ ราย (เอกสารแนบ ๔) โดยสรุป ดังนี้

ลำดับที่	สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม	ความต้องการ ของหน่วยงาน	ผู้สมัคร
		จำนวน (ราย)	
๑	สำนักบริหารกลาง (สบก.) (ส่วนบริหารการพัสดุ)	๑	๓๕
๒	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	๓	ไม่มีผู้สมัคร
๓	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.) (ส่วนวินัยและคุณธรรม)	๑	๖
๔	กลุ่มสารนิเทศการคลัง (กสค.)	๓	๒
รวม		๙	๔๓

ซึ่ง สบค. ได้ส่งใบสมัครนิสิตและนักศึกษาดังกล่าวข้างต้นให้หน่วยงานภายในที่แจ้งความประสงค์ขอรับนักศึกษาฝึกงานให้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยตรง

/๒.ต่อมา...



รับผิดชอบ เสียสละ สามัคคี  
คุณธรรมวินัย ศาสนา วัฒนธรรมการคลัง

saa

๒. ต่อมา มีหน่วยงานภายใน สป.กค. และ สร.กค. จำนวน ๓ หน่วยงาน ประสานเป็นการภายในแจ้งความประสงค์ขอรับนิสิตและนักศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยปฏิบัติการกิจการงานของหน่วยงาน รวมจำนวน ๕ ราย ดังนี้

๒.๑ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) จำนวน ๑ ราย เพื่อช่วยปฏิบัติงานในด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

๒.๒ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาบุคคล (สพบ.) จำนวน ๓ ราย เพื่อช่วยปฏิบัติงานในด้านวางแผนพัฒนาบุคลากร และการจัดฝึกอบรม

๒.๓ กลุ่มสารนิเทศการคลัง (กสค.) จำนวน ๑ ราย เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์และสรุปข่าวประจำวัน

ซึ่ง สปค. ได้นำใบสมัครนิสิตและนักศึกษาที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานตามข้อ ๑. ให้ทั้ง ๓ หน่วยงาน ดังกล่าว พิจารณาคัดเลือกนิสิตและนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเพิ่มเติม ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงมีจำนวนนิสิตและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าฝึกงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รวมจำนวน ๙ ราย ดังนี้

ลำดับที่	สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม	จำนวน (ราย)
๑	สำนักบริหารกลาง (สปก.) (ส่วนบริหารการพัสดุ)	๑
๒	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)	๑
๓	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สปค.) - ส่วนพัฒนาบุคคล - ส่วนวินัยและคุณธรรม	๓ ๑
๔	กลุ่มสารนิเทศการคลัง (กสค.)	๓
	รวม	๙

ทั้งนี้ สปค. ได้ประสานไปยัง ศทส. เพื่อสอบถามความต้องการที่จะรับนักศึกษาฝึกงานในคณะหรือสาขาวิชาอื่น นอกเหนือจากที่ ศทส. กำหนดหรือไม่ ซึ่ง ศทส. แจ้งว่า ขณะนี้ ยังไม่ประสงค์รับนักศึกษาฝึกงานในคณะหรือสาขาวิชาอื่น

๓. สปค. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สปค. (เอกสารแนบ ๕) โดยได้แจ้งให้นิสิตและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกฯ ยืนยันการเข้ารับการฝึกงาน และให้สถานศึกษาแจ้งส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานมายัง สป.กค. ซึ่งมีสถานศึกษาของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกฯ ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานหรือหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกงานมายัง สป.กค. แล้ว รวมจำนวน ๙ ราย จากสถานศึกษา ๖ แห่ง ๘ คณะ (เอกสารแนบ ๖)

#### ข้อเสนอพิจารณา

สปค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลัง และเพื่อเป็นการส่งเสริม เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้เสริมทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต จึงเห็นสมควรอนุญาตให้นิสิตและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกฯ จำนวน ๙ รายเข้ารับการฝึกงานใน สป.กค. และมีหนังสือเพื่อแจ้งไปยังสถานศึกษา เพื่อตอบรับการให้นิสิตและนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานใน สป.กค. ต่อไป

อนึ่ง การดำเนินการในเรื่องการอนุญาตและแจ้งหนังสือตอบรับให้นิสิตและนักศึกษาเข้าฝึกงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นงานราชการในการบริหารงานบุคคล ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังได้มอบหมายและมอบอำนาจให้แก่องค์การปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ



การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดแทนปลัดกระทรวงการคลัง ตามนัยคำสั่งกระทรวงการคลังที่ ๑๑๙๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ แล้ว ดังนั้น รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร จึงมีอำนาจดำเนินการแทน ปลัดกระทรวงการคลังในกรณีดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรขอได้โปรดอนุญาตให้นิสิตและนักศึกษาทั้ง ๙ ราย เข้ารับการฝึกงานในหน่วยงานภายใน สป.กค. และลงนามในร่างหนังสือถึงสถานศึกษา จำนวน ๘ ฉบับ ตามที่แนบมาพร้อมนี้



(นางสาวนงนุช นุตรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

อนุญาตให้ฝึกงานในหน่วยงาน สป.กค.  
ลงนามแล้ว

สปอ.  
สท.  
10 เม.ย. 67



(นายอัศวิน สมธอรณ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการคลัง

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗



๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

